

WICE - ยังอยู่ใน Bull Stage

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

เรื่องของการอ่านภาวะตลาด หรือ ภาวะหุ้น มีเครื่องมือหลากหลายเครื่องมือที่จะบอกว่าหุ้นนั้นเป็นอย่างไร น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน เล่นสั้น เล่นแก๊งกำไร หรือ ลงทุนยาว ก็ใช้กันให้ถูก บางคนก็เริ่มเข้ามาสู่วงการเทคนิคใหม่ๆ (แม้จะเล่นหุ้นมานาน) ก็ยังมีการใช้ผิด... และรวมไปถึงการอ่านหรือกระบวนการวิเคราะห์ ก็ยังไม่ถูกหลักเสียเลยทีเดียวก็มี แล้วนี่ยังไม่เอ่ยถึงหลายๆ คน ที่ไขว่คว้า จะหาเอาเครื่องมือเทพๆ ที่เขามาดี เขาว่าแม่นกันนักกันมา มาใช้ให้ได้ ก็เลยหาวิชาตามสถานที่ต่างๆ ทั้งเสียเงินหรือของฟรี... แต่จริงๆ แล้ว เหนือเมฆเคยกล่าวไว้ ก็ยังมั่นใจว่า ไม่น่าจะผิด ซึ่งก็คือเรื่อง สูงสุดคืนสู่สามัญ ลองดูสิครับ เอาแค่เรื่อง MA. หรือ Moving Average เรื่องเดียวนี้แหละ ง่าย ๆ แต่แฝงไว้ด้วยวิทยุทอล์กมากมาย ได้ทุกระบวนท่า ไม่ว่าจะเล่นสั้น แก๊งกำไร หรือว่าลงทุนยาว จะอ่านแนวโน้ม จะหาแนวรับ หรือจะอยากรู้ว่ากระทิงหรือหมี ในหุ้นนั้นๆ ก็บอกได้ทั้งหมดนั้น... จะเอาไปใช้ในระดับนาที่ ระดับสัปดาห์ ก็ยังได้ ไม่ผิดเพี้ยนหรือผิดแปลกอะไร... เพียงแต่ว่า ใช้เป็นอ่านเป็น หรือเปล่านั้นมากกว่า แล้วอ่านเป็น ใช้เป็น แล้วเล่นตามกฎหรือไม่อีกต่างหาก... หวังว่าท่านนักลงทุนจำได้ เมื่อสมัยที่เหนือเมฆไปงานสัมมนาของหุ้นหุ้นบ่อยๆ หรือไม่ว่าจะงานสัมมนาที่ไหนๆ ก็ตาม เหนือเมฆจะเอ่ยถึงเรื่องของ คลื่นแอลลีย์ด บ่อยๆ นั่นก็คือ เครื่องมือในขั้นเทพตัวหนึ่งเลยนะนั่น แต่สุดท้าย ก็ต้องบอกว่า เหนือ เมฆกับการที่ต้องมีตัวเลือกไว้อยู่ดี แล้วถ้า MA. ละไม่เห็นต้องมัวเลือกอะไรเลย เขาบอกว่าจะอย่างไร ก็แค่ไปตามทางที่เขาบอก มันก็ไม่ยากนี่นา (ลองดูสิ)

ดูตามเกม...

ออกแนวตบตีหรือเก็บตบไม่เบาเลยในวันวาน จะเห็นว่าตอนท้ายๆ มีการชดที่ระดับ 4.50 นำไป เหมือนจะไปได้ แต่ก็ยกตงๆ ลง 4.48 แถม 4.46 แล้วเป็นไง ไม่ปิด เอา 4.50 เฉย

แนวรับ

: ... 4.50-4.48 น่าสนใจ หลักๆ ไม่ต่ำกว่า 4.40 ยังอุ่นใจ ถือได้

เป้าหมาย

: ... ตามรูปแบบราคา ก็หวัง 5.40 ได้ (ยาวๆ มอง 7.00-8.00)

Price Chart...(WICE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น WICE... ก็ลองเอาไปใช้ดูกันนะครับ ในเรื่องของ MA. ที่จะอ่านว่า กระทิงหรือหมี แค่มิเส้น MA. 50days และ 200days ก็ใช้ได้แล้วครับ... เส้นสั้น เหนือเส้นยาว คือ Bull และ ราคาเหนือ เส้นสั้น หรือ 50days แต่ในภาพนี้ เหนือเมฆเอา เส้น 3 เซียน มารวมกับเส้น 200days ซึ่งมันก็จะอ่าน Stage ของหุ้นได้ไปในตัวครับ แล้วถ้าจะว่ากันที่ เส้น 3 เซียน อย่างเดียว จะเห็นว่าราคาได้ตั้งจากเส้น 3 เซียนมาไม่นานเสียด้วย แล้วเพิ่มการอ่านรูปแบบราคา หรือ Price Pattern เข้ามาช่วยอีก ก็น่าจะมองได้ว่า การปรับตัวในซาลงระยะสั้น น่าจะจบไปเรียบร้อย การขึ้นต่อตามรูปแบบราคา ก็ยังนะไปต่อ โดยมีเป้า 5.4+/- ส่วนเป้ายาว ได้จาก Bullish in MA.